



ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๓ (สัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู) กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์) ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

- ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
- ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้

สมรรถนะ	วันเวลา สถานที่
การประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๓ (สัมภาษณ์)	สอบในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องบรรยายสรุป ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรง หรือ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวม รองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ส่วนที่ ๓ (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.bcat.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวิทยา พลศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๓ (สัมภาษณ์)
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
ที่ห้องบรรยายสรุป ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๒๘-๐๓-๓๐๔-๐๐๑	นางเกสร ชุมทอง
๒	๒๘-๐๓-๓๐๔-๐๐๒	นางสาววิไลพร เกียรตินิรชรา
๓	๒๘-๐๓-๓๐๔-๐๐๓	นายดุสิตศักดิ์ กมล
๔	๒๘-๐๓-๓๐๔-๐๐๕	นางสาวธนพร พลจะโป๊ะ

